



ประกาศจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง การควบคุม กำกับดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด

ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ในช่วงฤดูแล้งจะเกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปี ซึ่งการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร ส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรง ทำให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างมาก

จึงจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้ว เพื่อให้การป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และประชาชน ดังนี้

๑. ให้งดเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร ช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ โดยเด็ดขาด

๒. ให้อำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร ผ่านทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านเป็นประจำ เพื่อให้เกษตรกรรู้ถึงผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงผลกระทบด้านลบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ทุกหมู่บ้าน กำหนดข้อตกลง กติกา ข้อบังคับ กฎระเบียบ บทลงโทษ ผู้ที่กระทำเศษซากพืช และเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่เกษตร

๓. ให้ทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล หมู่บ้าน เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่การเกษตร และบูรณาการทุกฝ่าย ได้แก่ กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว จิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน ลงพื้นที่พร้อมอุปกรณ์ดับไฟ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๔. ประชาสัมพันธ์หากผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตร ในพื้นที่การเกษตร อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๒๐ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐) ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน ๗ ปี ปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งเทศบัญญัติ หรือข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่กำหนดไว้ โดยมีบทลงโทษตามกฎหมายดังกล่าวกำหนด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุภกิติมิตร เปาจิกร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา